



ส่งตรงจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านทางสาวสวย โอตาคุ...มาถึงมือ มิสฟูลมูน หมดๆคร้า...!!

เขาชื่อ "นิว" หรือ นายนวัทร กิ่งแก้ว บัณฑิตป้ายแดงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

ที่เต็มไปด้วยนั้นก็คือ หนุ่มนิว นอกจากจะหน้าตาดี เก่งจัดเฟอร์แล้ว เขายังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ที่ต้องไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่นบนเรือยักษ์ที่ชื่อ นิปอนมารู... นานนับเดือนทีเดียว

ล่าสุด เรือนิปอนมารู แวะมาเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพ ทีมงานป่าฟูลมูน...เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับหนุ่มน้อยตัวแทนประเทศไทยคนนี้

หนุ่มนิวเล่าว่า ได้รับประสบการณ์มากมายจากการร่วมกิจกรรมกับเยาวชนชาติอื่นๆในอาเซียน และญี่ปุ่น โดยกิจกรรมครั้งแรกเริ่มที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ

"สิ่งที่ผมได้เรียนรู้และประทับใจมาก คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปลูกพืชท้องถิ่น ที่ชอบอีกอย่างคือ วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของญี่ปุ่น ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ทำทุกอย่างแบบยั่งยืน"หนุ่มนิวบอกพร้อมกันเล่าอย่างสนุกว่า ได้มีโอกาสไปอยู่กับครอบครัวในเมืองนากาโนริสึประทับใจหลายอย่าง คนญี่ปุ่นจะใส่ใจในรายละเอียดมาก ทั้งเรื่องอาหารการกิน ความเป็นอยู่รวมทั้งความสะอาด

หนุ่มนิวบอกว่าที่ชอบที่สุดคือการตรงต่อเวลาและการให้เกียรติแม้ว่าเราจะยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งก็ตาม "ตอนที่ครอบครัวมารับผมไปบ้านพัก มีการทำป้ายมาแสดงการต้อนรับเหมือนเราเป็นบุคคลสำคัญมาก เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากครับ กับครั้งแรกที่ผมได้ออกมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในต่างแดน"

นิวบอกว่า สิ่งที่ได้รับจากครอบครัวชาวญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น ทำให้ต้องปฏิบัติตนให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนคนไทย สิ่งที่ทำได้อย่างแรกที่จะสื่อถึงความ



เป็นไทยได้ดีที่สุดคือการยิ้มและการไหว้ที่พบว่าคนต่างชาติ  
ชื่นชมมาก

“ตอนอยู่กับครอบครัวที่ญี่ปุ่นผมยังได้ทำอาหาร  
ไทยให้ครอบครัวที่นากาโนได้ลองชิม โดยทำมันไก่  
ซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมและอยากรู้จักประเทศไทยมากขึ้น  
ครับ” ส่วนชีวิตบนเรือก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  
และข้อมูลต่างๆจากชาวเอเชียมากมาย และยังได้  
แสดงโชว์มวยไทยให้เพื่อนต่างชาติได้ดูด้วย ซึ่งก็มีหลายคน  
สนใจและเข้ามาสอบถามขอคำแนะนำในการฝึกทำทางต่างๆ

สุดท้าย หม่อมนิบบอกว่า การหา  
ประสบการณ์จากเพื่อนๆหรือการได้  
ไปเรียนรู้ชีวิตในต่างประเทศเป็นการ  
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ช่วย  
ให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  
ได้ฝึกทักษะภาษาในการสื่อสาร

“ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆ  
และน้องๆครับว่า ทุกคนควร  
ให้โอกาสตนเองกล้าที่จะไป  
เรียนรู้ประสบการณ์ในต่าง-  
ประเทศ ไม่จำเป็นต้องเป็น  
ประเทศไกลๆประเทศเพื่อน  
บ้านเราก็ได้เราจะได้เรียนรู้  
สิ่งใหม่ๆส่วนหลังจากนี้ส่วนตัว  
ผมเองจะไปตามความฝันของ  
ตัวเอง ด้วยการเป็นนักบินครับ”  
ว่าที่นักบินหนุ่มทั้งท้าย  
งานนี้ ป้าส่งแรงเชียร์สุดใจให้  
หมดเลยจ้า....